

Bản đồng ý khảo sát ẩn danh

Quý vị được mời tham gia vào một nghiên cứu có tên là “Khảo sát An toàn Công cộng St. Louis”. Nghiên cứu này được tiến hành bởi Paula Ioanide, Tiến sĩ, và Cecelia Stewart, Tiến sĩ.

Để tham gia nghiên cứu này, quý vị phải đủ 18 tuổi trở lên. Việc tham gia nghiên cứu này là tự nguyện. Quý vị có thể chọn tham gia hoặc không. Nếu quý vị tình nguyện tham gia, quý vị có thể rút lui bất cứ lúc nào. Quý vị không phải trả lời những câu hỏi mà quý vị thấy không thoải mái khi trả lời. Không có câu trả lời đúng hoặc sai. Chúng tôi chỉ quan tâm đến suy nghĩ, cảm xúc và ý kiến của quý vị.

Cuộc khảo sát dự kiến sẽ mất khoảng 10 phút. Quý vị sẽ được yêu cầu trả lời một loạt các câu hỏi liên quan đến trải nghiệm của quý vị với Sở Cảnh sát Thành phố St. Louis và sở thích về các câu trả lời thay thế. Quý vị cũng sẽ được yêu cầu điền một số câu hỏi nhân khẩu học về bản thân. Tất cả các câu trả lời sẽ được giữ bí mật và không có câu trả lời khảo sát cá nhân nào của người tham gia được cung cấp cho bất kỳ nhân viên cảnh sát nào. Một số câu hỏi có thể khiến quý vị đau buồn về mặt tâm lý, lo lắng hoặc có cảm xúc mãnh liệt. Nếu quý vị gặp phải tình trạng này, hãy nhớ rằng quý vị có thể kết thúc cuộc khảo sát bất kỳ lúc nào hoặc chọn không trả lời những câu hỏi quý vị không muốn trả lời. Quý vị sẽ chỉ có thể gửi bản khảo sát một lần. Quý vị không mất bất kỳ chi phí nào khi tham gia cuộc khảo sát này.

Vào cuối cuộc khảo sát, quý vị sẽ có tùy chọn gửi tên của mình để nhận thẻ quà tặng trị giá \$25 như một khoản bồi thường cho sự tham gia của quý vị. Nếu quý vị chọn làm như vậy, quyết định tham gia khảo sát và câu trả lời khảo sát của quý vị sẽ được giữ bí mật và tên của quý vị sẽ không thể được liên kết với câu trả lời của quý vị. Mã định danh có thể được xóa khỏi thông tin cá nhân có thể nhận dạng của quý vị. Sau khi xóa mã định danh, thông tin đó có thể được sử dụng cho các nghiên cứu trong tương lai hoặc phân phối cho một nhà nghiên cứu khác để dùng cho các nghiên cứu trong tương lai mà không cần sự đồng thuận lần nữa của quý vị.

Thông tin quý vị cung cấp như một phần của nghiên cứu này, sau khi các thông tin có thể nhận dạng cá nhân của quý vị bị xóa, có thể được sử dụng cho các nghiên cứu trong tương lai. Tất cả dữ liệu thu thập được từ khảo sát trực tuyến sẽ được Market Decisions Research (MDR) lưu trữ trên mạng máy tính an toàn, được mã hóa và bảo vệ bằng mật khẩu của Voxco. Dữ liệu này chỉ có thể được truy cập bởi các nhà nghiên cứu cấp cao tại MDR có tài khoản quản trị và mật khẩu được sử dụng để quản lý cuộc khảo sát. Voxco cung cấp mức độ bảo mật dữ liệu cao nhất, bao gồm mã hóa Bảo mật lớp truyền tải (TLS) (còn gọi là HTTPS) cho tất cả dữ liệu được truyền. Mặc dù nghiên cứu không có lợi ích ngay lập tức nào đối với quý vị với tư cách là một người tham gia cá nhân, nghiên cứu này sẽ giúp thông báo cho Thành phố St. Louis về mức độ hài lòng tổng thể trong các tương tác của họ với cảnh sát và mối quan tâm của họ đối với những người ứng phó thay thế cho các tình huống an toàn công cộng khác nhau, điều này có thể

mang lại lợi ích cho toàn thể cộng đồng St. Louis.

Nếu quý vị có thêm câu hỏi trước hoặc sau khi hoàn thành khảo sát, quý vị có thể liên hệ với quản lý dự án, Elisa Ungaro, tại Market Decisions Research theo địa chỉ email research@marketdecisions.com, hoặc theo số (800) 293-1538 số máy lẻ 1114. Chúng tôi sẽ rất vui lòng thảo luận bất kỳ vấn đề nào với quý vị một cách bảo mật.

Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào về quyền của mình với tư cách là người tham gia nghiên cứu hoặc khiếu nại liên quan đến nghiên cứu này, hoặc quý vị không thể liên lạc với nhân viên nghiên cứu, quý vị có thể liên hệ với một người độc lập với nhóm nghiên cứu tại Hội đồng Thẩm định Cơ sở Liên minh Nghiên cứu Y sinh New York theo số 516-318-6877. Các câu hỏi, mối lo ngại hoặc khiếu nại về nghiên cứu cũng có thể được đăng ký với Hội đồng Thẩm định Cơ sở Liên minh Nghiên cứu Y sinh New York tại địa chỉ www.branyirb.com/concerns-aboutresearch. IRB là một ủy ban thẩm định các nghiên cứu để giúp bảo vệ quyền và phúc lợi của người tham gia nghiên cứu. Bằng cách hoàn thành khảo sát này, quý vị cũng xác nhận rằng quý vị đã đủ 18 tuổi trở lên.

Xin vui lòng in trang này để lưu trữ vào hồ sơ của quý vị.

